

Giữ trẻ an toàn khi lái xe **ĐÓ LÀ LUẬT!**

LUẬT VỀ CHỖ NGỒI TRÊN Ô TÔ CỦA CALIFORNIA

Trẻ dưới 2 tuổi phải ngồi quay mặt về phía sau, trừ khi trẻ nặng 40 pound trở lên hoặc cao 40 inch trở lên.

Trẻ dưới 8 tuổi phải được cài dây an toàn khi ngồi trong ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em ở ghế sau, loại có hoặc không có dây an toàn riêng. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên hoặc cao 4'9" (4 foot 9 inch) trở lên có thể sử dụng dây an toàn của xe nếu vừa. Để được tính là vừa vặn, dây an toàn đùi phải thấp xuống ở hông và chạm vào đùi trên, còn dây an toàn vai phải vắt chéo giữa ngực. Nếu trẻ không đủ cao để cài dây an toàn vừa vặn thì phải có ghế ngồi ô tô cho trẻ em, loại có hoặc không có dây an toàn riêng. Mọi người trong ô tô phải cài dây an toàn đúng cách.

Hầu hết trẻ em sẽ lớn vượt cỡ ghế ngồi cho trẻ sơ sinh trước khi lên 1 tuổi

- Bước tiếp theo là ghế ngồi ô tô có thể chuyển đổi được.
- Quay mặt về phía sau an toàn gấp 5 lần so với quay mặt về phía trước.
- Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo nên để trẻ em quay mặt về phía sau khi ngồi trong ô tô đến khi đạt chiều cao hoặc cân nặng tối đa được cho phép bởi nhà sản xuất ghế ngồi ô tô cho trẻ em.

Luật của Kaitlyn

Nếu để trẻ từ 6 tuổi trở xuống một mình trong ô tô mà không có người ít nhất 12 tuổi trở lên giám sát thì sẽ vi phạm luật pháp California trong trường hợp:

- Chia khóa ở chế độ đánh lửa hoặc ô tô đang nổ máy hoặc
- Có rủi ro đáng kể đối với trẻ.

Nội dung được điều chỉnh từ "Những thay đổi trong Luật về Ghế ngồi Ô tô dành cho Trẻ em của California", Sở Y tế Công cộng California.

ALAMEDA
Alliance
FOR HEALTH

Quý vị có thắc mắc? Hãy gọi tới Ban Chương trình Y tế Alliance •

Thứ 2 – Thứ 6, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

Số điện thoại: **1.510.747.4577** • Số điện thoại miễn cước: **1.855.891.9169**

Người khiếm thính và khiếm ngôn (CRS/TTY): **711/1.800.735.2929**

www.alamedaalliance.org

Trẻ phải được cài dây an toàn đúng cách trong ghế ngồi ô tô cho trẻ có dây an toàn riêng **sao cho quay mặt về phía sau cho đến khi được 2 tuổi**



Tiền phạt và mức hình phạt

Đối với mỗi trẻ dưới 16 tuổi không được bảo đảm an toàn hợp lệ, phụ huynh (nếu có mặt trên ô tô) hoặc tài xế có thể bị phạt hơn \$500 và bị ghi lại hành vi vi phạm trong hồ sơ lái xe.

Để được giải đáp những câu hỏi về chỗ ngồi an toàn cho con quý vị, vui lòng liên hệ Cơ quan Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (Emergency Medical Services, EMS) Quận Alameda theo số **1.510.618.2050** (Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha) hoặc truy cập Sở Y tế Công cộng California tại địa chỉ cdph.ca.gov/vosp. Các bệnh viện và phòng khám cũng có thể hướng dẫn và cung cấp thông tin tham khảo về ghế ngồi ô tô cho trẻ em.